



THÔNG BÁO

**ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Hải,
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh
tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19**

Ngày 01/9/2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo tỉnh với ban chỉ đạo các huyện, thành phố. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo tỉnh, tổ trưởng các tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn huyện, thành phố, các đồng chí bí thư các huyện ủy, thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố. Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) báo cáo tình hình chung, ý kiến phát biểu phân tích, đánh giá tình hình dịch bệnh của các đồng chí tham dự cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận chỉ đạo như sau:

I- ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch đã quyết tâm, nỗ lực rất cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức, cá nhân (kể cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức) thiếu quyết liệt, sâu sát, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch, chưa ý thức được hết mức độ lây nhiễm nhanh và nguy hiểm của dịch bệnh; một số địa phương, đơn vị quản lý địa bàn còn lỏng lẻo; chưa thực hiện hết trách nhiệm, chưa linh hoạt, còn lúng túng, sợ trách nhiệm; công tác tuyên truyền, hướng dẫn phương pháp test nhanh COVID-19 cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân còn chậm chưa đạt yêu cầu đề ra; một bộ phận người dân chưa chấp hành đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các địa phương, ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19

các huyện, thành phố chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế này trong thời gian sớm nhất.

II- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan còn cao, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành từ tỉnh đến cơ sở phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước nhân dân, năng động, sáng tạo, bình tĩnh, bản lĩnh, bám sát nguyên tắc, yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là nguyên tắc phải đảm bảo an toàn, coi sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Theo đó, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý thật chặt chẽ hơn nữa người và phương tiện vào địa bàn tỉnh (đường bộ, đường biển, đường thủy...); thường xuyên kiểm tra "Sổ nhật ký hành trình" của các phương tiện được phép hoạt động. Phát động mạnh mẽ hơn nữa phong trào quần chúng nhân dân cùng với ngành chức năng giám sát các phương tiện lên/xuống hàng hóa hoạt động không đúng tuyến, lịch trình, xuống hàng hóa không đúng bến bãi quy định, nếu phát hiện trường hợp vi phạm thì báo ngay với chính quyền địa phương (hoặc lực lượng tuần tra, kiểm soát...) xử lý thật nghiêm theo quy định.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát không để người dân ra đường nếu không có lý do chính đáng, không được chính quyền cho phép; đảm bảo thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần "ai ở đâu ở đó".

2. Đề nghị các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường thực hiện quyết liệt công tác điều tra dịch tễ để truy vết, sàng lọc nhanh tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng (phương pháp điều tra, sàng lọc phải cụ thể, rõ ràng, chính xác...). Công an tỉnh chỉ đạo thành lập bộ phận tham mưu, tổng hợp trong công tác điều tra, truy vết để phân tích hướng lây lan, diễn tiến của dịch bệnh để tham mưu, đề xuất chỉ đạo khoanh vùng, phong tỏa, truy vết kịp thời, không để dịch lây lan diện rộng.

3. Tiếp tục chỉ đạo xét nghiệm thật nhanh RT-PCR những nơi xuất hiện F0, kịp thời khoanh vùng, sàng lọc thật nhanh để tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng trong thời gian sớm nhất; tiếp tục tuyên truyền rộng rãi hơn nữa trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội phương pháp test nhanh COVID-19 để tất cả người dân thực hiện.

4. Công an tỉnh phối hợp với các tỉnh, thành phố, các trại giam trong cả nước nắm danh sách cụ thể những người Cà Mau được đặc xá nhân dịp Quốc khánh 02/9 (số lượng cụ thể từng tỉnh, thành phố, thuộc trại giam nào, công tác phòng, chống dịch bệnh nơi đó ra sao) để phối hợp đưa về địa phương quản lý. Đối với những người ở những nơi không có dịch bệnh thì cách ly tại hộ gia đình; những người ở những nơi từng có dịch bệnh thì tiếp nhận và cách ly tập trung theo quy định.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các điều kiện, phương án để tổ chức khai giảng năm học 2021 - 2022 khi đủ điều kiện, đối với những nơi đủ điều kiện thì tổ chức dạy và học trực tiếp, đối với những nơi chưa đủ điều kiện thì tổ chức dạy và học trực tuyến. Đối với giáo viên ra ngoài tỉnh Cà Mau nhưng chưa trở về do thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì sắp xếp, bố trí giáo viên khác dạy thay. Đối với học sinh ra ngoài tỉnh chưa trở về do thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì phối hợp với các địa phương tạo điều kiện cho các em học tập tại địa phương đó và ngược lại, khi tình hình dịch bệnh ổn định thì tiến hành sắp xếp, bố trí lại phù hợp.

6. Về thực hiện các chính sách an sinh xã hội

6.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng; xây dựng kế hoạch cụ thể rước người Cà Mau có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do dịch bệnh COVID-19 ở các tỉnh, thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương,...), báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến trong thời gian sớm nhất.

6.2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các huyện, thành phố khẩn trương rà soát thật kỹ, chính xác những hộ dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 (hộ nghèo, cận nghèo, bị mất việc, giảm thu nhập, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống...) để hỗ trợ kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tuyệt đối không để sai, lọt và trùng lặp đối tượng; nếu phát hiện tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân thì xử lý nghiêm theo quy định.

7. Các huyện, thành phố chủ động quản lý chặt các đối tượng lang thang, cơ nhỡ, tâm thần, người nghiện ma túy...; có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đối tượng này có nơi ăn, nghỉ trong thời gian dịch bệnh, tuyệt đối không để các đối tượng trên làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

8. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh; phân công lực lượng ứng trực 24/24, đảm bảo việc xử lý thông tin trong công tác phòng, chống dịch đảm bảo thông suốt, nhanh chóng, kịp thời những vấn đề phát sinh; tăng cường đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh lây nhiễm và bùng phát, nhất là trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9.

9. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí tổ trưởng các tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn huyện, thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động kiểm tra, giám sát các địa phương trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Quá trình chỉ đạo, thực hiện nếu tổ chức, cá nhân nào chủ quan, lơ là trong triển khai, thực hiện, để dịch bệnh lây lan trên địa bàn thì phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- Vụ Địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Các đồng chí tổ trưởng tổ công tác phụ trách các huyện, thành phố,
- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Minh Nhứt